

# TK พร้อมลุย นาโนไฟแนนซ์



TK พร้อมลุย นาโนไฟแนนซ์

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธิดิกรหรือ TK ผู้นำด้านการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุด เดินหน้าธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ โดยจะเริ่มทดลอง 10 สาขานำร่องเพื่อทดสอบระบบ SOFTWARE ใหม่และการตอบรับของลูกค้า โดยเชื่อว่าธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ จะเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีทางเลือกและเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น อีกทั้ง TK มีฐานข้อมูลลูกค้ามากกว่า 3 ล้านราย

นางสาวปฐมา พรประภา ประธานบริษัท ทีเค เงินทันใจ เปิดเผยว่าหลังจากที่ TK ได้รับหนังสืออนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง อนุญาตให้ดำเนินธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ได้แล้ว ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะเดินหน้าธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โดยจะทดลอง 10 สาขานำร่องใน 10 จังหวัด ทุกภูมิภาคของประเทศ

“10 สาขาแรกที่จะเริ่มให้บริการนี้เพื่อเป็นการทดสอบระบบการให้บริการต่าง ๆ รวมไปถึงการตอบรับจากลูกค้า เพื่อที่ TK เงินทันใจ จะได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการธุรกิจนาโนไฟแนนซ์และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น” นางสาวปฐมา กล่าว

นาโนไฟแนนซ์ ถือเป็นนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมและมีความสนใจจะให้บริการสินเชื่อบุคคลแก่ประชาชนที่มีความต้องการใช้เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ แต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นี้ สามารถให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย รวมกันไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

ทางด้านนายประพล พรประภา กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า บริษัท ทีเค เงินทันใจ เป็นบริษัทลูกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งก่อตั้งภายใต้กลุ่ม TK เพื่อดำเนินธุรกิจบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยมีทุนจดทะเบียนที่ 50 ล้านบาท และภายใต้ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯ สามารถกู้ยืมได้อีก 7 เท่าของทุนจดทะเบียน เมื่อรวมกับทุนจดทะเบียนแล้ว จะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ได้ในวงเงิน 400 ล้านบาท

- 2 -

นายประพล กล่าวว่า ทีเค เงินทันใจ นี้เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยไม่สามารถให้บริการรับฝากเงินได้เหมือนกับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชนมีส่วนให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก โดยบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นี้ ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีเม็ดเงินกระจายสู่ธุรกิจรากหญ้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

นายประพล กล่าวว่า ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ จะเพิ่มต้นทุนการบริหารจัดการเพียงเล็กน้อยเนื่องจากลูกค้าเช่าซื้อหลักของ TK คือกลุ่มลูกค้ารถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกับลูกค้านาโนไฟแนนซ์ อีกทั้ง TK มีฐานข้อมูล

ลูกค้ากว่า 3 ล้านราย อีกทั้ง TK มีสาขา 90 แห่งใน 53 จังหวัดและมีความชำนาญในการให้บริการลูกค้ารายย่อยตลอด 43 ปีที่ผ่านมา ”

กลุ่มบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,800 คน และมีสาขาบริการรวม 90 สาขา และมีบริษัทลูก 2 บริษัทในประเทศกัมพูชาและลาวให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศเกือบ 300,000 ราย